



ประกาศกองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองในการรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการขั้นตอนการสอบต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียน
นายร้อยตำรวจ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้และ
ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้

ผู้สอบคัดเลือกได้ (เรียงตามรหัสประจำตัวสอบ)

ลำดับ	รหัสประจำตัว สอบ	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกมลรัตน์	อากาศเมฆ	
๒	๐๐๒	นางสาวธิญาภรณ์	เคนคุณ	
๓	๐๐๓	นางสาวมินลดา	โสรัตน์	
๔	๐๐๗	นางสาวสุภาวดี	จิตรสมบุญ	

ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง (เรียงตามลำดับที่สอบได้)

ลำดับ	รหัสประจำตัว สอบ	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาววรนิษฐา	ตั้งตระกูล	
๒	๐๐๖	นางสาวสุทธารัตน์	อรุณ	
๓	๐๐๙	นางสาวณัฐยานันท์	บุตรน้ำเพชร	
๔	๐๐๘	นางสาวพรรณี	มีแก้ว	
๕	๐๐๔	นายธนศ	หนักไหล่	

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ นำบัตรประจำตัวสอบโดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ และบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีตราของหน่วยราชการประทับรับรอง ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก
กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง หากไม่มารายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้

๒. หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สอบคัดเลือกได้ที่ยังไม่ทราบผล เช่น ผลการตรวจสอบประวัติ
ลายนิ้วมือ, ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา, ผลการสืบสวนความประพฤติ เป็นต้น หากผลการตรวจดังกล่าว
ปรากฏว่ามีประวัติ หรือความประพฤติขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ หรือผลการตรวจโรคไม่วก่อนหรือหลัง

การบรรจุ...

การบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และแพทย์ลงความเห็นว่าจะต่อการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพบภายหลังว่าหลักฐานในการยื่นสมัครไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าไม่ทราบหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง นำบัตรประจำตัวสอบโดยมีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีตราของหน่วยราชการประทับรับรอง ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อรายงานตัว หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง

อนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศกองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฉบับนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบประกาศ ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์ หรือพ้นกำหนด ๙๐ วันที่ได้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่มีได้รับผลอุทธรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจตรี

(ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร)

ผู้บังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/
ประธานกรรมการจัดหาลูกจ้างชั่วคราวฯ